



ปีที่ 44 ฉบับที่ 99 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศขยายเวลารับสมัคร
ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งมีกำหนดรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 แต่มีผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ไม่ครบจำนวนที่ประกาศรับสมัคร นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขยายเวลารับสมัครโดยมีกำหนดการ ดังนี้

1. รับสมัครตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2556
3. วันเลือกตั้ง วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บุคลากรสายวิชาการที่ลา
ศึกษาต่อ รายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตามแบบฟอร์มนำส่งรายงานผลการศึกษาและแบบรายงานผลการศึกษา
พร้อมด้วยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร
สามารถส่งข่าวผ่านทาง E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝายสื่อสารสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตารางประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ 3 (ต่อจากมหาชัยสารฉบับวันที่ 29 พ.ย.56)

ในการจัดประชุมการอนุรักษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้ห้องประชุมประทุมรัตน์ มีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 1. ผศ.สุพจน์ พฤกษ์วัน รองประธานพัฒนาสถาบันพัฒนา สี่แยกอินโดจีน 2. ดร.โกมล แพรกทอง อุปนายกสมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 3. คุณระวี ถาวร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ประสานงานกลุ่ม อาจารย์พลกฤษณ์ วลีวิวัฒน์

มหาวิทยาลัย	นักวิจัย	ชื่อโครงการวิจัย / บทความ
มทร. รัตนโกสินทร์	สุวีรัตน์ ดวงสุวรรณ	การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสับปะรดของเกษตรกร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
มทร. รัตนโกสินทร์	สันติ ไทยยืนวงษ์ และ คณะ	การศึกษาผลกระทบของการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ลาดชันในบริเวณ ภูเขาเพื่อจัดทำแผนการป้องกันภัยพิบัติดินถล่ม
มทร.อีสาน	เยาวเรศ จันทะคัต และคณะ	โครงการการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ป่าไม้โดยการ ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มรภ.เทพสตรี	กรองแก้ว มิฆเนตร	ลักษณะทางธรณีวิทยาและธรณีเคมีของชั้นหินและดินพื้นที่หนองช้าง นอน จังหวัดลพบุรี
มรภ.นครปฐม	อภิรักษ์ จุฑกรณ์ และ ภรณ์ยา อัมฤครัตน์	การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม
มรภ. นครศรีธรรมราช	เสาวภาคณ์ เซาวนะ สิริยธรรม	การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการ แพร่กระจายและความหลากหลายของผักพื้นบ้านในนครศรีธรรมราช
มรภ.พระนครศรี อยุธยา	นพา สีละศุภพงษ์	ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดการตนเองทางด้านอาหารในช่วง อุทกภัย
มรภ.พระนครศรี อยุธยา	วิปศย์ คล้ายเกตุ	การศึกษาการจัดการสุขภาพภาวะอุทกภัย ในชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
มรภ.เพชรบูรณ์	ฉัตรชัย เสมาทองและ สินีนาด คุ่มแสงเทียน	ฐานข้อมูลอนุรักษ์และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเห็ดรา
มรภ.ลำปาง	อังคณา เชื้อเจ็ดตน และละม้าย จันทะขาว	ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชจากป่าชุมชนบ้านผาแมง ต.หัวเลื้อย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
มรภ.สงขลา	ปารย์พิริชย์ จันทะ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กระบวนการจัดการความขัดแย้งของชุมชนท้องถิ่น ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สภามหาวิทยาลัยกับงานพัฒนามหาวิทยาลัย

รศ. วิมล คำศรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีสภาสำคัญ รวม 3 สภา คือ สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภาคณาจารย์

สภาทั้งสามต่างมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสภาคณาจารย์ มีบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 ความว่าดังนี้

มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้

- (1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
- (2) แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
- (3) พิจารณาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
- (4) เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการสมัครประธานและกรรมการสภาคณาจารย์เพื่อทำหน้าที่พัฒนามหาวิทยาลัยตามนัยที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2556

เพื่อให้สภาคณาจารย์ได้มีบทบาทสำคัญ และสมบูรณ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีจิตมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า ได้มาสมัครเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ขอขอบคุณในกุศลเจตนาของท่าน



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง ถึงช่วงเวลาของการแนะนำวสัจธรรมของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะต่างๆได้ร่วมด้วยช่วยกัน ซึ่งเริ่มออกสัจธรรมวันแรกเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ล่าสุดทีมงานแนะนำวสัจธรรมไปที่โรงเรียนนบพิตวิทยา มีนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะจบการศึกษาในปีนี้อันจำนวน 46 คน น้อยๆบอก “พวกหนูสมัครมาเรียนที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้ว 22 คนค่ะ”

วันพุธที่ 4 ธันวาคมนี้ จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาทุกหลักสูตร และประชาชนในละแวกมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแต่ “ในหลวง”ของเราโดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วงเย็นจะมีพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เวลา 17.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันที่หอประชุม เริ่มพิธีในเวลา 17.15 น. หลังจากอธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษากล่าวสุนทรพจน์สดุดีเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เสร็จแล้ว หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนจากองค์กรท้องถิ่น วางพานพุ่มถวาย เครื่องสักการะ ประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา ต่อด้วยนักศึกษาศาขาศาวิชาดนตรีสากล นำขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ และปิดท้ายพิธีด้วยการลงนามถวายพระพร การแต่งกายร่วมพิธี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผอ.ศูนย์ สำนัก สถาบัน ประธานสภาคณาจารย์ แต่งชุดปกติขาว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งชุดสูท น้ำตาลหรือชุดสุภาพ และนักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษา

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะของมหาวิทยาลัย โดยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ นำมาบริจาคหรือขายให้แก่โครงการธนาคารขยะ ที่จัดตั้งโดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเริ่มรับบริจาค หรือรับซื้อในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารพยาบาล หรือจะให้ไปรษณีย์ถึงที่แจ้งได้ที่ 08 4856 3122

ปิดท้ายพักเที่ยงวันนี้ขอข่าวการเลื่อนประชุมอาจารย์และข้าราชการ ภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งเดิมจะมีการประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวคณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มีภารกิจสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปราชการต่างจังหวัดตามโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอยู่ในช่วงของการเตรียมสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยจึงเลื่อนการประชุมดังกล่าวมาประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ ในแต่เวลา 13.00 น. ห้องประชุม ศูนย์วัฒนธรรม